

## ศาลฎีกานัด8มิ.ย.ตัดสินคดี'ชูชีพ-วิทยา'ปู้ย367ล.

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถนนแจ้งวัฒนะ นายปริญญา ติผดุง ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา เจ้าของสำนวนคดีทุจริตจัดซื้อปุ๋ยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมองค์คณะ รวม 9 คน นัดไต่สวนพยานจำเลยนัดสุดท้าย คดีที่ย้ายการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ อายุ 72 ปี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย และนายวิทยา เทียนทอง อายุ 75 ปี อดีตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นจำเลยที่ 1-2 ในคดีร่วมกันทุจริตจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยย้ายการสูงสุด ยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธต่อผู้คดี

วันนี้องค์คณะฯ ไต่สวนพยานจนเสร็จสิ้น 3 ปาก จากนั้น ศาลกำหนดนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 น. โดยให้ความ ยื่นคำแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ชี้มูลความผิดนักการเมือง 2 ราย และยังมีมูลความผิดวินัยและอาญาข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ บริษัทเอกชน และผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมูลด้วย โดยการทุจริตฮั้วประมูลปุ๋ยอินทรีย์ปลอม 1.31 แสนตัน วงเงิน 367 ล้านบาท ที่นำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2545 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

## ศาลนัดสื่อคุยทำข่าวคดีข้าว

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก ได้มีหนังสือเชิญบรรณาธิการข่าวสายศาลยุติธรรม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เข้าร่วมกิจกรรม ศาลยุติธรรมพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2 โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ออกข้อกำหนด ห้ามคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ให้เสนอข่าวเกี่ยวกับคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย ในคดีหมายเลขดำที่ อม.22/2558 กรณีปล่อยปละละเลยไม่ระงับยับยั้งการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว รวมถึงเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานศาลยุติธรรมได้ขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสื่อมวลชน งดการวิเคราะห์หรือให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ อันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลและอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง

ต่อมาวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา นายนริศพล หล้าแหล่ง ทนายความจำเลย ได้ยื่นคำร้องว่ามีสื่อมวลชนบางราย นำคำให้การพยานในคดีไปวิเคราะห์ในสื่อสิ่งพิมพ์และเผยแพร่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ซึ่งมีลักษณะยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี อันเป็นการชี้นำ บิดเบือน หรืออาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด อาจทำให้เกิดอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชน กระทบกระเทือนต่อกระบวนการยุติธรรมและอาจเป็นการละเมิดอำนาจศาล

ในการนี้เพื่อให้ผู้บริหารศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ได้พบสื่อมวลชนสร้างความเข้าใจในการนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง และอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยเคร่งครัด สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ศาลยุติธรรมพบสื่อมวลชนครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญาชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก

	<b>MATICHON</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :            มติชน (ป้าย)		
Date :    26 มี.ค. 2559	Page :        11	No:            59141696

## ศาลยกฟ้องกบปส.ขวางเลือกตั้ง57

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยชนะ เดชเดโช นายธรา รุ่งโรจน์รัตกุล และนางสาวเกตุกมล อุดหนุนกาญจน์ อดีตแกนนำ กบปส.ภาคใต้ เป็นจำเลยในคดีขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี 2557 ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย ในหน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนทั้ง 3 รายเป็นจำเลยต่อศาลแขวงนครศรีธรรมราช

ทางศาลแขวงนครศรีธรรมราชได้นัดฟังคำพิพากษาในคดี โดยจำเลยทั้ง 3 รายเดินทางมาศาลพร้อมด้วยนายประกัน ซึ่งศาลได้อ่านคำพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 3 รายพิจารณาสรุปว่า ในขณะนั้นสถานการณ์ทางการเมืองตกอยู่ในความขัดแย้งแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย พยานฝ่ายโจทก์ล้วนอยู่ในฝ่ายการเมืองฝั่งตรงกันข้าม จึงมีน้ำหนักไม่เพียงพอรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง

ด้านนายชัยชนะ เดชเดโช อดีตแกนนำ กบปส.นครศรีธรรมราช ระบุว่า เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นใจในการเคลื่อนไหวสำหรับการเลือกตั้งที่ไม่ชอบธรรม ส่วนอัยการจะยื่นอุทธรณ์ต่อหรือไม่นั้นยังไม่ทราบได้ โดยไม่ขอกล่าวถึง